

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NGHỆ AN  
Số 506/UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nghệ An, ngày 19 tháng 8 năm 2019

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại Hội thảo Khoa học Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa**

Ngày 8 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa”; Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cùng chủ trì Hội thảo; Tham dự hội thảo có: Ông Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ tư vấn KTXH tỉnh; Ông Hồ Xuân Hùng, thành viên Tổ tư vấn KTXH tỉnh; Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương)... Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu ....

Hội thảo đã nghe báo cáo của các chuyên gia, nhà khoa học về các vấn đề liên quan đến thực trạng và giải pháp phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa trên các phương diện tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ; Các đại biểu, doanh nghiệp, hợp tác xã đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp phát triển đặc sản, sản phẩm như: Bảo tồn và phát triển một số sản phẩm đặc sản gắn với phát triển kinh tế, văn hóa; Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp; Thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua hợp tác xã...

Sau khi nghe báo cáo, tham luận và các ý kiến tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã kết luận như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác chuẩn bị cho Hội thảo; đặc biệt là kết nối các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã đã mang đến hội thảo nhiều ý kiến tư vấn có giá trị thực tiễn cho tỉnh trong phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống nói chung, trong quá trình triển khai, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm của tỉnh nói riêng; Qua Hội thảo tạo nên sự tin tưởng, động viên doanh nghiệp và người sản xuất phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống địa phương.



2. Sau Hội thảo Khoa học các Sở, Ngành, đơn vị liên quan cần tham mưu và triển khai một số nhiệm vụ sau:

**a. Sở Khoa học và Công nghệ:** Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường; Nghiên cứu mở rộng diện tích nuôi, trồng một số cây, con có thị trường vừa gia tăng năng suất, chất lượng hiệu quả, tăng quy mô sản xuất. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa và các sản phẩm đặc sản; Hỗ trợ xây dựng và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa.

- Xây dựng một số mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu; Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong xác lập, khai thác và quản lý, phát triển nhãn hiệu. Điều tra, đánh giá rõ xuất xứ, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm; Hỗ trợ trực tiếp những sản phẩm đặc sản theo hướng sản xuất sạch, chế biến bảo quản sạch, có ứng dụng công nghệ cao.

**b. Sở Nông nghiệp và PTNT:** Rà soát công tác quy hoạch trong phát triển vùng nguyên liệu, sản phẩm; Thực thi đầy đủ các chính sách của Nhà nước, hỗ trợ liên kết sản xuất. Thực hiện tốt Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Thực thi các giải pháp quản lý đồng bộ sản phẩm nông nghiệp thông qua ba có đối với sản phẩm: Có nhãn hiệu, có quản lý chất lượng và có khả năng truy xuất nguồn gốc.

- Triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm của tỉnh trên cơ sở lồng ghép các chương trình, dự án khác của các ngành. Huy động sự vào cuộc từ tỉnh xuống huyện, xã, doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh. Tập trung lựa chọn một số mô hình doanh nghiệp, HTX sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ; Mô hình hợp tác xã trong đó có doanh nghiệp là thành viên nòng cốt thực hiện tốt khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Ban chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung danh mục sản phẩm mới, ưu tiên cần phát triển trong thời gian tới (*Sản phẩm từ cây dược liệu, nấm ATC, dầu Sờ, hải sản chế biến..*); Lựa chọn sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng và gắn sao để quảng bá nước ngoài.

**c. Sở Du lịch:** Rà soát lại danh mục sản phẩm đặc sản của tỉnh đã công bố. Gắn kết những nơi sản xuất sản phẩm, đặc sản với du lịch thư giãn và du lịch trải nghiệm. Kết hợp du lịch với mua sắm hàng đặc sản. Xây dựng điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm gắn với các điểm du lịch.

**đ. Sở Công thương:** Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng các phương thức quảng bá, định kỳ giới thiệu về sản phẩm, đặc sản trên phương tiện truyền

hình của tỉnh, huyện; Lựa chọn một số sản phẩm quảng bá kênh truyền hình Trung ương; Vận động con em Nghệ An ở các tỉnh quảng bá và đầu tư kinh doanh sản phẩm đặc sản của tỉnh nhà; Tăng cường liên kết, kết nối cung cầu. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tại trung tâm đô thị lớn; Chú trọng những trung tâm kinh tế một số nước xúc tiến, tạo điều kiện để họ có thể kinh doanh một số đặc sản Nghệ An.

**h.** UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết liệt chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất các đặc sản và sản phẩm truyền thống một cách đồng bộ từ Khoa học và Công nghệ (*giải quyết các vấn đề giống; kỹ thuật nuôi, trồng; công nghệ chế biến*), đến tổ chức sản xuất, chế biến, đến xây dựng thương hiệu, tổ chức thị trường; Lồng ghép các chính sách của các ngành, các địa phương nhằm phát triển các mô hình chuỗi giá trị nông sản có năng lực cạnh tranh cao, có chất lượng sản phẩm tốt.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Việt Hồng tại Hội thảo khoa học Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa. UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh ĐVH;
- CVP UBND tỉnh;
- PVP VX UBND tỉnh;
- Các Sở: KH-CN, KH-ĐT, TC, NN và PTNT; Du lịch;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu VT.UB (Toàn).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



